



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... สกบ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๓๔๑ - ๕ ต่อ ๕๒๖, ๕๒๗  
ที่ ๐๐๐๘.๔๒๑/ ๖๖๘๗ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลปิ่น ในระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS)

เรียน ผบช. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า

ด้วย สกบ. ร่วมกับ ศทก. อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลปิ่น ในระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) โดยมุ่งพัฒนาระบบให้ใช้งานง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูล เพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และสามารถบูรณาการตลอดจนบริหารจัดการข้อมูล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานข้อมูลเชิงบริหาร รวมทั้ง นำเสนอรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้

เพื่อให้การปรับปรุงระบบฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และสะดวกต่อการใช้งานในอนาคต จึงขอให้ทุกหน่วย ดำเนินการดังนี้

๑. ชะลอการบันทึกข้อมูลปิ่น ในระบบ POLIS เฉพาะรายการอาวุธปิ่นที่ได้รับแจกจ่ายจาก สพ. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ไว้ก่อน โดย สพ. จะเป็นผู้ดำเนินการบันทึกข้อมูลปิ่นในระบบ POLIS และโอนข้อมูลปิ่นดังกล่าวให้กับทุกหน่วยที่ได้รับแจกจ่ายอาวุธปิ่นจาก สพ. ผ่านทางระบบ POLIS โดยทุกหน่วยที่ได้รับการโอนข้อมูลปิ่น จะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และโอนข้อมูลปิ่นไปยังหน่วยงานในสังกัดตามจำนวนที่แจกจ่ายจริง

๒. สำหรับอาวุธปิ่นที่หน่วยขออนุมัติ ตร. ขอยกเว้นระเบียบ กตช. จัดซื้อเอง หรือได้รับบริจาคไว้ในราชการ หรืออาวุธปิ่นที่ได้รับแจกจ่ายจาก สพ. ก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๙ หน่วยยังคงเป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลปิ่นในระบบ POLIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วนต่อไป

ส่วนอาวุธปิ่นที่หน่วยขออนุมัติ ตร. ขอยกเว้นระเบียบ กตช. จัดซื้อเอง หรือได้รับบริจาคไว้ในราชการ หลังจากปี พ.ศ.๒๕๕๙ หน่วยมีหน้าที่บันทึกข้อมูลปิ่นในระบบ POLIS ให้ถูกต้อง และส่งหลักฐานการขึ้นบัญชีคุมมาที่ สพ. เพื่อ สพ. จะได้ดำเนินการขึ้นบัญชีคุมอาวุธปิ่นของ ตร. ให้ถูกต้องตรงกัน

๓. ให้ทุก บช. แจ้งหน่วยในสังกัดที่ได้รับแจกจ่ายอาวุธปิ่นไว้ในราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลปิ่น ในระบบ POLIS กับทะเบียนคุม และอาวุธปิ่นของทางราชการ ที่หน่วยมีไว้ในราชการจริง ให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบจาก สตส. และ สพ.(สกบ.)

๔. หากต้องการแก้ไขข้อมูลปิ่นในระบบ POLIS ให้หน่วยดำเนินการแก้ไขในเมนู "MDA1๐๐๒๑ บันทึก/แก้ไข ข้อมูลปิ่น" (รายละเอียดตาม ผผนวก ก.) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ก.ย.๖๑ จากนั้น ระบบ POLIS จะปิดการแก้ไขข้อมูลปิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖๑ เป็นต้นไป และหากต้องการแก้ไขข้อมูลปิ่นในระบบ POLIS หลังจากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะกระทำได้เฉพาะข้าราชการตำรวจระดับ พ.ต.อ. ซึ่งได้รับมอบหมายจากแต่ละ บช. เท่านั้น

๕. กรณี...

๕. กรณีไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ POLIS หรือมีความประสงค์แจ้งขอชื่อผู้ใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบ POLIS สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานฯ ฐานข้อมูล ศทก. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๑๖ และ ๐ ๒๒๐๕ ๑๘๔๓ หรือสามารถดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ URL : <https://๑๗๒.๑๗.๒.๖๖/polis/> ตามนัยหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๓๓.๔/ว ๒๙ ลง ๑๕ มิ.ย.๕๙ เรื่อง การขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.ท.



(ดิฉันภัทร ภูมรินทร์)

ผบช.สภบ.